

# Chuẩn Bị Cho Bài 4

# Tại Gia Đình

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Cha chúng ta ở trên trời

Một trong những cách chúng ta biểu lộ mối quan hệ với Thiên Chúa, đó là qua việc cầu nguyện. Kinh nguyện Chúa Giê-su đã dạy chúng ta, tức kinh Lạy Cha, phải là mẫu mực cho tất cả những gì chúng ta phải làm khi cầu nguyện. Kinh nguyện này là một gương mẫu nói lên quan hệ Chúa muốn chúng ta giữ với Người - một trong những quan hệ gần gũi nhất, đó là giữa cha mẹ với con cái. Bài học hôm nay nói về kinh Lạy Cha và kinh nguyện này có ý nghĩa gì đối với chúng ta là Ki-tô hữu.



### Hằng ngày với kinh Lạy Cha

#### Bản kinh

Lấy một tấm bìa trắng hoặc một miếng bìa màu, dài khoảng 6" và rộng khoảng 2", rồi viết những lời của kinh Lạy Cha trên đó. Trang hoàng bằng những hình nhỏ dán sẵn hoặc tự tay vẽ lấy. Bọc bản kinh bằng giấy plastic bọc sách. Bấm một lỗ nhỏ ở trên cùng và lấy sợi len xoắn qua làm tua. Thế là quý vị có một bản kinh và cũng có thể dùng làm cái kẻ sách.

#### Hợp vận

Theo ngôn ngữ nguyên thủy của các tác giả Kinh Thánh, kinh Lạy Cha là một bài thơ. Cùng với gia đình, quý vị hãy viết thêm một câu cho hợp vận với câu trong kinh Lạy Cha, thí dụ: "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và cho chúng con biết sống theo cách Chúa đã dạy."

#### Pater noster

*Pater noster* là những từ La-tinh có nghĩa là "Lạy Cha chúng con." Vậy ông bà hoặc ông bà cố của quý vị đã học cầu nguyện kinh nguyện này bằng ngôn ngữ nào? Quý vị có biết những từ "Lạy Cha chúng con" bằng ngôn ngữ nào khác không? Chia sẻ câu trả lời với những người trong gia đình.





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Trong Thánh lễ, hãy đọc kinh Lạy Cha với một cảm nghĩ đặc biệt là tạ ơn vì Chúa đã mời gọi chúng ta hãy gọi Người là Cha.

### Trong Tuần

Hãy nhìn xem những bậc cha mẹ đối với con cái họ. Họ có phản ảnh hình bóng Thiên Chúa như một người Cha yêu thương không?

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Gia sản của chúng ta trong âm nhạc

Kinh Lạy Cha đã được phổ nhạc nhiều lần. Có lẽ bài nhạc được biết nhiều nhất, đó là bài của Albert Hay Malotte. Ca sĩ Perry Como, phụ trách một chương trình truyền hình trong những thập niên 1950 và 1960, đã hát bài này trong chương trình của ông. Kể từ đó, những nhà soạn nhạc đương thời như Leonard Bernstein và Dave Brubeck đã viết và thu âm những bản nhạc mới về kinh Lạy Cha.

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Thiên Chúa là Cha

*Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,  
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.*

*Mát-thêu 6:9*



Trong Kinh Thánh, có nhiều cách diễn tả Thiên Chúa, nhưng có lẽ quan trọng nhất đối với gia đình là cách diễn tả Thiên Chúa là Cha. Chúa đã muốn chúng ta phải biết quan hệ giữa chúng ta với Người phải gần gũi như thế nào. Chúa cho chúng ta một gương mẫu về cách cha mẹ phải đối xử như thế nào với con cái. Người muốn các bậc cha mẹ phải để thương và nhân từ. Người muốn tình yêu của họ phải là tình yêu vô điều kiện. Cha mẹ không cần rập theo một khuôn khổ nhất định để làm con cái yêu dấu của Chúa. Người dạy họ phải có thái độ chấp nhận con cái giống như Người. Khi cầu nguyện kinh Lạy Cha, cha mẹ phải cầu nguyện không những với tính cách là con cái Chúa, mà còn phải như những người cố gắng sống theo hình ảnh Thiên Chúa nữa.